

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 04 năm 2023

THƯ NGỎ

*v/v thực hiện nhiệm vụ SXKD quý 2/2023 và
hướng đến thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023*

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

Môi trường kinh doanh năm 2022 và khởi đầu năm 2023 diễn ra trong bối cảnh có nhiều biến động không thuận lợi, đã tác động tiêu cực đến các hoạt động SXKD và đầu tư của công ty cổ phần Phú Tài nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp nói chung.

Với việc phân tích đánh giá tình hình thị trường, phân tích nguồn lực nội tại về mọi mặt, công ty cổ phần Phú Tài đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 trình ĐHĐCĐ công ty tổ chức ngày 16/04/2023 nhất trí thông qua. Trong đó các chỉ tiêu chủ yếu: doanh thu 7.000 tỷ đồng (= 100% so với cùng kỳ) và LNTT: 500 tỷ đồng (= 81% so với cùng kỳ).

Ngày 18/4/2023, Công ty ban hành Nghị quyết HĐQT số 50/NQ-HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2/2023. Theo dự kiến của kế hoạch quý 2, Công ty ước thực hiện 6 tháng đạt 43% kế hoạch doanh thu và 36% kế hoạch lợi nhuận năm 2023.

Ngay từ đầu năm, Ban lãnh đạo Công ty đã đánh giá tình hình kinh doanh quý 1 và quý 2/2023 còn nhiều khó khăn do những tác động không thuận lợi của tình hình kinh tế - chính trị trên thế giới (lạm phát tăng cao, xung đột quân sự giữa Nga-Ukraina...). Tuy nhiên, dự báo tình hình sẽ được cải thiện tích cực hơn trong nửa cuối năm 2023. Từ quý 2/2023, các đơn hàng Ngành gỗ có nhiều tín hiệu tích cực, thị trường đá thạch anh nhân tạo và đá tự nhiên xuất khẩu có sự tăng trưởng vượt bậc, Dự án nhà máy đá thạch anh tại Đồng Nai giai đoạn 2 hoàn thành đi vào khai thác từ tháng 6/2023 sẽ tạo đà tăng trưởng quy mô, hiệu quả cho Ngành đá nói riêng và công ty nói chung trong nửa cuối năm 2023. Bên cạnh đó là những chính sách hỗ trợ của Chính Phủ nhằm tháo gỡ các rào cản pháp lý, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như: giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8%, giảm tiền thuê đất, từng bước hạ lãi suất của các tổ chức tín dụng, thực hiện cơ cấu tín dụng nhóm nợ cho các doanh nghiệp. . . góp phần giảm chi phí kinh doanh, tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung và công ty cổ phần Phú Tài nói riêng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Nhằm thích ứng với môi trường kinh doanh hiện tại, công ty điều chỉnh chiến lược quản trị điều hành công ty nhằm thực hiện mục tiêu " Xây dựng công ty phát triển bền vững" trước những biến động khó lường của môi trường kinh doanh. Tập trung chuyển đổi từ đầu tư phát triển theo quy mô chiều rộng sang đầu tư chiều sâu khai thác có hiệu quả các nguồn lực đã đầu tư, tạm dừng hoạt động đầu tư tài sản và mở rộng quy mô SXKD, từng bước nâng cao năng lực tài chính (xây dựng công ty có tiềm lực tài chính vững mạnh). Công ty sẽ giảm chi phí đầu tư bình quân hằng năm (khoảng 200 tỷ đồng), giảm 20-25% nguồn vốn kinh doanh (tương đương 1.000 tỷ đồng, giảm 60-70 tỷ đồng chi phí lãi vay), từ đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Với những thay đổi trong công tác điều hành, quản trị và định hướng mục tiêu trong thời gian đến, cùng sự nỗ lực của các cấp quản lý, sự đoàn kết của CBCNV và dự báo cải thiện môi trường kinh doanh trong quý 3 – 4/2023 sẽ giúp cho Công ty hướng đến hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2023 đã đề ra.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



PHAN QUỐC HOÀI